

# PET Lover

by

# Jer High

Feed me with love

Vol.8 No.86 June 2016  
ISSN 19054424

*the tiny dog,  
'BIG' HEART*  
เต้า ดราก้อนไฟว์  
กับสองศรีชีว่าว



Other Name: Husky, Sibe ชื่อภาษาไทย: ไฮบิเรีย Life Span: 12-15 ปี Group: Working

# SIBERIAN HUSKY

ไฮบิเรีย ฮัสกี้ (Siberian Husky) ถูกนำมาใช้งานนานหลายศตวรรษโดยชนเผ่า Chukchi ซึ่งอยู่ในบริเวณคาบสมุทรไซบีเรียตะวันออก ฮัสกี้เป็นสุนัขที่แข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มเปี่ยมด้วยพลัง จึงถูกฝึกให้เป็นสุนัขลากเลื่อนบนหิมะ ทั้งดึงคนและลากของ อีกทั้งยังทำหน้าที่เฝ้าบ้านได้อย่างดีอีกด้วย

เนื่องจากมีเชื้อสายจากสุนัขในวงศ์สปิตซ์ ฮัสกี้จึงมีลักษณะขนหนาแน่นฟู เป็น 2 ชั้น ทำให้สามารถทำงานอยู่ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นของไซบีเรียได้อย่างดี มีความอดทนต่อการทำงานเป็นเวลาหลายชั่วโมง น้ำหนักตัวที่เบาทำให้พวกมันทำความเร็วได้ดีเยี่ยม จนถูกนำไปใช้ในการแข่งขันวิ่งอาร์คติกเพื่อเป็นการเสี่ยงดวงสำหรับนักพนัน ต่อมาความนิยมของฮัสกี้ทวีขึ้นมากในปี 1925 เมื่อมีการระบาคของโรคคอตีบในเมืองโนม ไฮบิเรีย ฮัสกี้ถูกนำมาใช้เพื่อการขนส่งยารักษาออกจากเมืองเนนาสู่เมืองโนมด้วยระยะทางมากกว่า 600 ไมล์ (ได้ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Bolto ตามชื่อสุนัขนำทีมของ Gunnar Kaasen นอกจากการขนส่ง บรรทุก และแข่งขัน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ไฮบิเรียทำหน้าที่เป็นสุนัขค้นหาและกู้ภัยในช่วงโลกเหนือให้กับกองทัพสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

นิสัยของไฮบิเรีย ฮัสกี้ค่อนข้างอ่อนโยน ขี้เล่น รักครอบครัว มีความกระตือรือร้นต่อการเข้าสังคม แต่เป็นสุนัขที่มีพลังงานสูง จึงชอบการวิ่งไล่สิ่งต่างๆ รอบตัว ชอบวิ่งมากเป็นพิเศษ เข้ากันได้ดีกับเด็กและเป็นมิตรกับคนทั่วไป สุนัขพันธุ์นี้ชอบที่จะเห่าหอนและเป่าลมหายใจไม่ครบปล่อยให้ได้อยู่ตามลำพังเป็นเวลานาน การไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเพียงพอ จะส่งผลต่อสภาพจิตใจและร่างกาย ซึ่งทำให้ก้าวร้าวได้

## Training Tip!

ไฮบิเรีย ฮัสกี้ จะเชื่อฟังคำสั่งได้เป็นอย่างดี ถ้าเห็นว่าคุณเป็นผู้นำและมีความเข้มแข็งกว่าตนเอง ในการฝึกสุนัขให้เชื่อฟัง คำสั่งควรใช้เวลา **15** นาที/วัน ดีที่สุด

ส่วนสูง 51-60 ซม.  
น้ำหนัก 16-27 กิโลกรัม  
ขาและเท้า ขาหน้ามีระยะห่างกันเล็กน้อย ตั้งตรงและขนาน ขาหลังท่อนบนมีกล้ามเนื้อที่ดูแข็งแรง ตั้งตรงขนานกัน อู้งเท้าขนาดใหญ่ เต็มไปด้วยขนหนาแน่นระหว่างนิ้วเท้า ช่วยให้สามารถทนต่ออุณหภูมิที่ต่ำได้

ศีรษะ มีขนาดปานกลางสมส่วนกับลำตัว กะโหลกมีลักษณะกลม หัวกะโหลกกระหว่างหูจะกว้าง และเรียวยาวจรดตาทั้งสองข้าง

หู หูตั้งตรงเป็นรูปสามเหลี่ยม ขนาดกลาง และตั้งสูงขึ้นไปบนศีรษะ

จมูก สีของจมูกขึ้นอยู่กับสีขนของสุนัข มักมีสีดำแซมด้วยเทา ในสุนัขสีดำ สีเลือดหมู ในสุนัขสีทองแดง และสีเนื้อในสุนัขที่มีขนสีขาวบริสุทธิ์

ตา ดวงตารูปไข่ มีขนาดปานกลาง อยู่ห่างกันพอสมควร สีตามีสีฟ้าหรือน้ำตาลเข้ม เขียว น้ำตาลอ่อน เหลืองอำพัน หรือการรวมกันที่เรียกว่า แก้วตาดหลายสี รวมถึงตาข้างหนึ่งสีน้ำตาลอีกข้างสีฟ้า (bi-eyed)

ขน ฟู แน่น ขนชั้นในหนา ส่วนขนชั้นนอกยาวตรง และบางส่วนเหยียดเรียบ ไม่ชี้ชัน ตั้งตรงจากลำตัว ตัวอย่างของสีที่พบบ่อย มีสีดำและสีขาว สีแดง และสีขาว สีน้ำตาล สีเทาและสีขาว สีดำ และสีขาว สีแดงส้ม แซมสีดำ, สีเทาเข้ม และสีขาว

ลำตัว ลำตัวยาวกว่า ส่วนสูงเล็กน้อย ช่วงอกเล็กเล็กน้อย ซี่โครงขยายกว้าง แต่ด้านข้างแบนเล็กน้อย หลังตรงและแข็งแรง



## BURLEY TAIL WAGON PET BIKE TRAILER STROLLER

Burley Tail Wagon ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสัตว์เลี้ยง ขณะที่คุณได้ปั่นเพื่อ

ออกกำลังกายหรือทำธุระ เจ้าตูบก็จะตื่นตาตื่นใจไปกับวิวทิวทัศน์รอบๆ ตัว รถพ่วงคันนี้เก็บง่ายใช้สะดวก ด้วยการพับและถอดล้อออก ทำให้ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ นอกจากนี้ยังสามารถถอดส่วนของผ้าคลุมเพื่อการทำความสะดวกที่ง่าย มันเข้ากันได้ดีกับชุดรถเข็นสำหรับเดินทาง รับน้ำหนักได้มากสำหรับสุนัขขนาดเล็กถึงกลาง ภายในกว้างพอที่สุนัขจะขยับตัวได้อย่างไม่อึดอัด มีฝาปิดด้านหน้า ที่ม้วนเปิดและรูดปิดลงได้พร้อมด้วยหน้าต่างตาข่ายเพื่อการถ่ายเทอากาศที่ดียิ่งขึ้น



## DOG PEEK WINDOW

เป็นเรื่องปกติสำหรับสุนัขที่ถูกเลี้ยงไว้ในบ้านที่มักจะมองออกไปข้างนอก เพื่อคว้ามืออะไรอยู่ก้นด้านของรั้วบ้าน Dog Peek Window เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีสำหรับสุนัขที่มีความอยากรู้อยากเห็น มันช่วยยับยั้งไม่ให้สุนัขกระโดดข้ามรั้ว ด้วยคุณสมบัติทรงโดมจะช่วยให้มุมมองในการมองเห็นกว้างขึ้น ติดตั้งได้ง่ายในรั้วไม้บริเวณใดก็ได้ เหมาะมากสำหรับให้สุนัขสอดแนมนอกบ้านแบบไม่ต้องออกนอกบ้าน



# How to CRATE TRAIN YOUR DOG

## ฝึกเจ้าตูบ...เข้ากรง

### Wire crates

กรงลวดสำหรับสัตว์เลี้ยงมีข้อดีตรงที่ให้คุณปรับลดพื้นที่ได้ตามสะดวก แรกเริ่มอาจจัดสรรพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อการระเล่น หรือปรับไว้ใช้เวลาฝึกใช้ห้องน้ำ หรือฝึกเข้ากรง ใช้ผ้าเช็ดตัวหรือผ้าคลุมกรงเพื่อให้กรงมีความทึบ สร้างความรู้สึกปลอดภัยให้กับลูกสุนัขได้

### Plastic crates

กรงพลาสติกง่ายต่อการพกพาจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่ง มีความแข็งแรง และทึบ ทำให้ลูกสุนัขรู้สึกเหมือนอยู่ในถ้ำที่ปลอดภัย

### HOW TO CRATE TRAIN

- 1 เริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดกรง จัดวางตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของห้อง
- 2 ใส่ของเล่นใหม่เข้าไปในกรง เปิดประตูทิ้งไว้
- 3 ปล่อยให้ลูกสุนัขดมกลิ่นไปรอบๆ ทั้งข้างนอกข้างในของกรง รวมถึงของเล่นของเขาด้วย
- 4 เล่นกับเขาด้วยของเล่นที่ให้อาหาร จากนั้นใช้ขนมล่อให้สุนัขดมกลิ่น แล้วโยนเข้าไปในกรงที่เปิดประตูทิ้งไว้
- 5 เมื่อสุนัขตามขนมเข้าไปในกรง ให้ปิดประตูกรงไว้สักพัก จากนั้นจึงเปิดออกและทำซ้ำไปเรื่อยๆ จนกว่าเขาจะเริ่มแสดงท่าทีสบายใจกับการอยู่ในกรงสัก 5 นาที

การฝึกสุนัขให้อยู่ในกรงมีความจำเป็นมาก ทั้งต่อตัวเจ้าตูบเองและคนในครอบครัว เมื่อเริ่มต้นการฝึกเสียตั้งแต่สุนัขยังเด็ก กรงยังช่วยให้เขาเรียนรู้การใช้ห้องน้ำได้เร็วกว่าปกติอีกด้วย นอกจากนี้ มันยังเป็นพื้นที่ส่วนตัวสำหรับสุนัขเมื่อคุณไม่สามารถดูแลเขาได้ตลอดเวลา หรือในยามที่เขาต้องการการพักผ่อน และใช้เวลาอยู่ตามลำพังบ้างเล็กๆ น้อยๆ

### CRATE STYLES

กรงที่ดีควรมีขนาดใหญ่เพียงพอให้สุนัขสามารถจะยืนและหมุนตัวไปรอบๆ ได้ หากกรงมีขนาดเล็กเกินไป เขาอาจจะใช้มุมในสุดไกลๆ เป็นสถานที่ที่ขี้ถ่ายแทนจุดที่คุณต้องการ

### CRATE SCHEDULE

แม้ฝึกการเข้ากรงแล้ว แต่อย่าทิ้งลูกสุนัขไว้ตามลำพังในกรงเป็นเวลานานๆ คุณควรจัดตารางเวลา เพื่อให้เขาออกมาทำกิจกรรมอย่างอื่น เช่น การเล่น กินอาหาร และทุกครั้งที่เปิดกรงจะต้องพาเขาออกไปยังสถานที่ที่ขี้ถ่ายทันที ก่อนนำกลับเข้ากรง ก็ควรพาไปขี้ถ่ายก่อนด้วยเช่นกัน จากนั้นโยนขนมทานเล่นชิ้นเล็กๆ เพื่อให้เขาเดินเข้ากรงด้วยตัวเอง

### POTTY SCHEDULE

ช่วงอายุ	การขับถ่าย
6 สัปดาห์	ทุกชั่วโมง
2 เดือน	2-3 ชั่วโมง
3 เดือน	4 ชั่วโมง
4 เดือนขึ้นไป	5 ชั่วโมง

### จะทำอย่างไร เมื่อสุนัขเขาหอนไม่หยุด

เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเขาจะใช้เสียงหอนเพื่อเรียกร้องขอกออกจากกรง แต่คุณจะต้องไม่สนใจต่อพฤติกรรมนั้น รอนจนเสียงหอนเงียบลงจึงปล่อยให้ออกมาได้ มิฉะนั้นเขาจะเข้าใจว่าเมื่อไรก็ตามที่เขาหอนเขาก็จะได้รับในสิ่งที่ต้องการ ดังนั้นจงใจแข็งนิ่งเฉยต่อพฤติกรรม แต่ไม่ควรตะโกนใส่สุนัข เขย่ากรง หรือทุบตี

# QUESTIONS of the month

## 1 การให้วิตามินเสริม แก่สุนัขเป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่?

ANSWER: หากอาหารที่คุณเลือกสรรให้เขากินอยู่ทุกวันนั้นมีวิตามิน แร่ธาตุเหมาะสมเพียงพอแล้วล่ะก็ การให้วิตามินเสริมก็ไม่จำเป็น การที่จะรู้ว่าคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่ให้นั้นพอเหมาะแล้วหรือไม่ คุณสามารถอ่านได้ข้างฉลากผลิตภัณฑ์



## 2 จำเป็นหรือไม่ที่เราต้องทำความสะอาดหรือแปรงฟันให้เจ้าเหมียว?

ANSWER: การดูแลเรื่องทันตกรรมของแมวเป็นการระวังป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเพื่อการรักษาพวกเขาก่อนที่จะมีอาการรุนแรงมากขึ้นเช่นเดียวกับคนเรา ฟันของแมวมีการสะสมหินปูนบนซี่ฟัน ซึ่งก่อให้เกิดการอักเสบและติดเชื้อได้เหงือก ทำให้เกิดอาการเจ็บปวด และไม่ยอมกินอาหาร ซึ่งแมวไม่สามารถบอกกล่าวกับเราได้ เจ้าของบางคนมีความเชี่ยวชาญในการแปรงฟันแมวของตนเอง แต่ควรตรวจสอบฟัน เหงือก และช่องปากเป็นประจำทุกวัน ถ้าหากพบว่ามันหินปูนเกาะอยู่มาก การทำความสะอาดควรต้องพึ่งสัตวแพทย์ เพราะในขั้นตอนนี้อาจต้องใช้การวางยาสลบหรือยาระงับประสาทอื่นๆ



Making Chicken-Rice-Carrot Dog Food Meals

อาหารของสุนัข โดยให้อาหารตามปริมาณน้ำหนักและช่วงอายุตามที่ได้ระบุไว้ เท่านั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมอะไรอีก

แต่หากอาหารที่ให้กับสุนัขเป็นอาหารสด ทำเอง ชนิดของวัตถุดิบและปริมาณค่อนข้างเป็นสิ่งที่จะต้องนึกถึง มีอาหารบางชนิดที่สุนัขทานแล้วให้ผลทางลบมากกว่าการเสริมสร้าง ตัวเลือกที่ดีอาจต้องปรึกษาสัตวแพทย์ถึงขนาดและปริมาณของอาหารสด ขณะเดียวกันวิตามินเสริมที่ดีที่สุดคือ ผัก ซึ่งจะช่วยในเรื่องของระบบการย่อยอาหาร ในแต่ละมื้ออาจเสริมผักบดต้มสุกลงไปเล็กน้อยก็น่าจะดี



# GRAND OPENING THE PET SAFARI SHOP

@ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อีสตวิลล์

อาหารสุนัขเจอร์ไฮ เข้าร่วมงาน Grand Opening The Pet Safari Shop ที่จัดมาเอาใจคนรักสัตว์เลี้ยงทุกท่าน ในวันที่ 20-22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า อีสตวิลล์ ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น แฟชั่นโชว์สุนัข การบริจาคในงานมอบให้กับมูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) การแสดงโชว์สุนัข แสนร์จากบ้านลิบลิ้อ by jerhigh และสินค้าราคาพิเศษมากมายภายในงาน





# The Pet Safari @Central Festival Eastville

เปิดตัวกันไปอีกหนึ่งสาขาสำหรับเพ็ทช้อปปิ้งชื่อดังระดับประเทศ The Pet Safari สาขาเซ็นทรัล ฟลาชา อีสวิลล์ เมื่อปลายเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ยังคงคอนเซ็ปต์ของเพ็ทช้อปปิ้งที่ให้บริการแบบครบวงจรที่ครบครันไปด้วยสินค้าคุณภาพสูง บริการอาบน้ำตัดขน รับฝากสัตว์เลี้ยงชั่วคราว คลินิกสัตว์เลี้ยง เเบเกอร์รี่สำหรับสุนัข และจำหน่ายสุนัข แมว รวมถึงสัตว์เล็กต่างๆ อีกด้วย

สำหรับบรรยากาศภายในร้านอบอุ่นด้วยธีมของ California Gold Rush แสดงถึงยุคสมัยที่ก่อสร้างและตกแต่งด้วยไม้และอิฐ รวมไปถึงรูปภาพ Decoration ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในยุคสมัยนั้น ขณะที่ช้อปปิ้งเพลินๆ ก็ให้ความรู้สึกย้อนกลับไปในยุคตื่นทองอันโด่งดัง เรียกว่าคอนเซ็ปต์แบบเพ็ท ซาฟารีเป๊ะ เมื่อเทียบกับสาขาอื่นๆ ที่ต่างก็มีธีมเป็นของตัวเอง แต่สำหรับที่นี่แยกโซนสุนัขและแมวออกจากกันอย่างเห็นได้ชัด ส่วนข้างบนถูกจัดวางไว้เพื่อเป็น Cat Zone โดยเฉพาะ นับเป็นแห่งแรกที่ช่วยให้คนรักแมวสะดวกในการซื้อหาสินค้าสำหรับเจ้าเหมียวได้อย่างถูกใจและรวดเร็ว แถมมีให้เลือกมากมายหลายแบบอีกด้วย

ส่วนในเรื่องการบริการด้านสุขภาพได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลสัตว์เจริญสุขมาเปิดคลินิกสัตว์เลี้ยงให้บริการในเคสต่างๆ ไป เช่น ตรวจสุขภาพประจำปี ฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ รักษาโรคทั่วไป และหากเป็นเคสพิเศษที่ต้องการการเอกซเรย์เร่งด่วนก็สามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสัตว์เจริญสุขได้ทันทีด้วยเช่นกัน



**JerHigh PLUS**  
Food me love

# Im Up

Dog Treats with Beta-Glucan

ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

JerHigh Im Up  
Dog Treats with Beta-Glucan



# Taking Care of ORPHANED PUPPIES

## เมื่อต้องรับบทแม่เป็นประจำ

ลูกสุนัขอาจจะกำพวดด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น การถูกปฏิเสธจากแม่ น้่านมจากแม่ไม่เพียงพอ และร้ายกว่านั้นคือแม่ของพวกเขาตาย การดูแลสุนัขในช่วงแรกเกิดค่อนข้างเป็นเรื่องยุ่งยากและจุกจิก แต่มีข้อให้พึงระลึกเพียงไม่กี่ข้อ เมื่อคุณเข้าใจถึงต้นเหตุของปัญหาที่อาจเกิด การที่จะดูแลให้พวกเขาเติบโตก็ไม่ใช่อะไรที่ยากเกินกำลัง

### WARMTH: ความอบอุ่น

ลูกสุนัขแรกเกิดมีความเปราะบางมาก พวกเขาไม่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิในร่างกายได้ด้วยตนเอง การให้ความอบอุ่นแก่ลูกสุนัขจึงมีความสำคัญมาก โดยปกติลูกสุนัขจะเกาะกลุ่มกัน แล้วอาศัยความร้อนจากร่างกายของแม่ หากแม่สุนัขไม่อยู่คอยกอดลูกเพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกาย อาจก่อให้เกิดภาวะ Hypothermia หรือเรียกง่ายๆ คือหนาวตาย คุณสามารถช่วยได้โดยนำกระเป๋าน้ำร้อนหรือแผ่นความร้อนซุกไว้ใต้ผ้าห่มหรือผ้าขนหนูที่เจ้าตัวเล็กใช้นอนอยู่ หรือใช้ไฟกก คือหลอดไฟขนาดไม่เกิน 60 วัตต์คอยส่องให้ความอุ่น ทั้งระยะห่างให้มากกว่า 30 ซม. ขึ้นไป ร่างกายของลูกสุนัขจะสามารถปรับให้อยู่ในระดับอุณหภูมิของสุนัขปกติเมื่ออายุได้ 5-6 สัปดาห์

### BOTTLE FEEDING: ป้อนนม

ลูกสุนัขแรกเกิดจำเป็นต้องมีการให้อาหารทุก 2-3 ชั่วโมง คุณจะต้องใช้ขวดนมสำหรับลูกสุนัข และนมผงลูกสุนัขสูตรทดแทนนม หรือนมแพะที่มีรสชาติใกล้เคียงนมแม่ แต่อย่าให้นมที่ทำจากนมวัว เพราะอาจเป็นผลเสียต่อระบบทางเดินอาหารของลูกสุนัขได้



**ขวดนม** จำเป็นต้องผ่านการฆ่าเชื้อระหว่างการให้อาหาร โดยวางไว้ในน้ำเดือดประมาณ 5-10 นาที ซึ่งจะทำให้มันใจว่าเชื้อแบคทีเรียจะถูกชะล้างออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกสุนัขที่พลาดนมแม่เหลือ (นมแม่ในช่วง 3 วันแรกซึ่งอุดมไปด้วยแอนติบอดี) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูที่จุกนมมีขนาดเหมาะสม เมื่อคุณคว่ำขวดนมลงแล้วของเหลวควรหยดออกอย่างช้าๆ ถ้ารูมีขนาดใหญ่เกินไป อาจทำให้ลูกสุนัขดูดเอาอากาศเข้าไปด้วยทำให้ท้องอืดได้ แต่ถ้ารูที่เจาะไม่ใหญ่พอ ลูกสุนัขจะไม่สนใจที่จะกินนม

**อุณหภูมิ** ลูกสุนัขแรกเกิดมีปัญหาในการปรับตัวกับระดับอุณหภูมิของร่างกาย จึงเป็นเรื่องสำคัญที่น้่านมควรจะอุ่นประมาณ 35-37°C เพื่อช่วยในการย่อยอาหาร ก่อนการให้นมทุกครั้งจึงควรต้องทำการอุ่นนมเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไม่ร้อนจนเกินไป ทดสอบได้ด้วยการหยดน้่านมลงด้านในข้อนิ้วของคุณแล้วรู้สึกว่ามันไม่ร้อนไป

**สัดส่วน** คำแนะนำสำหรับปริมาณในการให้นมในแต่ละมื้อสำหรับลูกสุนัขต้องมีการคำนวณจากน้ำหนักตัวของลูกสุนัขแต่ละตัว ดังนั้นปริมาณการให้นมสำหรับลูกสุนัขแต่ละตัวจึงอาจไม่เท่ากัน สัดส่วนดังกล่าวควรบรรจุไว้ข้างผลิตภัณฑ์

### CLEANING: การทำความสะอาด

ในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกลูกสุนัขยังไม่มีความสามารถในการขับถ่ายได้เอง โดยปกติแล้วแม่สุนัขจะทำหน้าที่ดังกล่าว โดยอาศัยการเลียอวัยวะเพศของลูกๆ ขึ้นไปเหนือท้อง เพื่อเป็นการกระตุ้นการขับถ่าย เมื่อคุณต้องทำหน้าที่แทนแม่เพื่อจำลองการกระทำนี้ ทุกครั้งหลังมื้ออาหาร ให้ใช้สำลีหรือกระดาษทิชชูชุบน้ำอุ่นถูเบาๆ บริเวณอวัยวะเพศและทวารหนักของลูกสุนัข จนเขาขับถ่ายออกมา หากกละเลยในขั้นตอนนี้จะทำให้เกิดอาการท้องผูกได้



### WEANING: หย่านม

เมื่อก้าวผ่านถึงวันที่ 14-16 ดวงตาของลูกสุนัขจะเริ่มเปิดถึงเวลาเข้าสู่กระบวนการหย่านม ในช่วงแรกยังคงใช้สูตรนมตามเดิมเทลงในชามแบน แล้วจุ่มจมูกของลูกสุนัขลงไป ให้เขาได้กลิ่นนมและเริ่มใช้การเลียกินจากชามแทนขวดนม เมื่ออายุได้ 3 สัปดาห์ลูกสุนัขจะเริ่มกินอาหารเหลวควบคู่ไปกับการดื่มนม ขณะที่การกินอาหารเพิ่มขึ้น ปริมาณของนมควรลดลงไปได้ด้วย พออายุได้ 4-5 สัปดาห์เขาจะเริ่มกินอาหารแข็งพอๆ ได้ตามสัดส่วนของน้ำหนักตัว

**อาหารเหลว** คืออาหารเม็ดสูตรลูกสุนัขนำมาแช่ในน้ำอุ่นหรือนมอุ่นแล้วบดให้ละเอียด ในช่วงแรกปริมาณการกินจะน้อย อาจเพิ่มจำนวนมื้อเป็น 3-4 มื้อต่อวันแทน

### WORMS: การถ่ายพยาธิ

ลูกสุนัขควรได้รับการถ่ายพยาธิในช่วงอายุ 2-3 สัปดาห์ หรือเมื่ออายุได้ 21 วัน และครั้งที่ 2 เมื่ออายุได้ 42 วัน ซึ่งควรต้องกระทำไปจนกว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อ 6-8 สัปดาห์

### VACCINATION: วัคซีนเข็มแรก

การฉีดวัคซีนคือตัวช่วยที่ดี เพราะเมื่อภูมิคุ้มกันในน้่านมแม่หมดไป ลูกสุนัขไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากลูกสุนัขไม่ได้รับนมแม่ น้ำเหลืองจากแม่ยังมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากขึ้น

# Petlover PHOTO CONTEST!

กิจกรรมดีๆ สำหรับคนรักน้องสุนัข  
และชอมลูนของรางวัล

กับการร่วมสนุกง่ายแสนง่าย เพียงเข้าไปกดไลค์แฟนเพจ  
ใน FB/Pet lover by jerhigh และถ่ายรูปเจ้าตูบที่บ้าน  
คู่กับผลิตภัณฑ์เจอร์ไฮ หรือในอริยาบถสุดฮา นำรักเวอร์  
พร้อมเขียนคำบรรยาย แล้วส่งความประทับใจเหล่านั้นมาที่  
[petloverbyjerhigh@hotmail.com](mailto:petloverbyjerhigh@hotmail.com)



ส่งภาพร่วมสนุกโดย คุณ Ratehance K



น้องชื่อมริ ขอบทาน Jerhigh มากๆ ทานตลอดเลยชื่น  
ชมว่าชั้นในทานก็ไม่มีจมนานเลย นลิ้งจากนั้นก็ไม่วุ่นใจ  
อีกเลย ชื้อแค่ Jerhigh มาตลอด กินแล้วสุขภาพดี อ้วนจ้ำม่ำ  
แถมเอาไว้อีกฝน ความสามารถพิเศษในน้องได้คือวิ่ง  
เพราะความอยากกินของนาง เลขจมนทำให้อุทกข่าง  
เพื่อความอร่อย #มริ Mari

คุณ Thanachaporn



ขอกสโนว์ว่า ถ่ายคู่หน้าจอยๆๆ  
ในวจากกิน ดีขบ  
คุณ Mallika May

Gift  
Rewards



น้องลูกหนูไม่เจอทันกลางเดือนแต่จึงจำเอาได้จอย  
นางเริ่มบ๊องเนิ่นเนิ่นเต็ม ไม่น่า ไม่วิ่ง เดี๋ยวๆ เข้ามา  
แล้วทำหน้าขบนี้ ขาวนม น้ำรักกกก"  
คุณ Chaerit Sriprasit

เจ้าของภาพที่ได้รับเลือก  
จะได้รับของที่ระลึกจาก  
PETLOVER BY JERHIGH  
ท่านละ 1 เซ็ต

(อย่าลืมติดต่อ  
ขอรับของรางวัลนะคะ)



อ่านฟรี

PETLOVER  
BY JERHIGH  
MAGAZINE

แบบออนไลน์ผ่านแอป TrueBook



ดาวน์โหลดได้ที่ทาง PETLOVER  
ท้ายแพลตฟอร์ม! ด้วยประการทั้งปวง



ติดตามข่าวสารของ Petlover by JerHigh  
ได้ที่ FB, IG: jerhigh official  
FB, IG: jinny\_backhomeforfood  
FB, IG: pet lover by jerhigh  
Youtube channel: pet lover by jerhigh

# PET CAFE PET CLINIC BUCK A PET



“คือเราเองก็ติดเขาด้วย ไม่ว่าจะไปทำงานหรือไปที่ไหน ที่สามารถพาไปได้ก็จะพาไปด้วย บางทีไปต่างจังหวัด ก็พยายามหาสถานที่ที่อนุญาต ให้น้องหมาเข้าไปได้”



แน่นอนว่ายุคของเคป็อบ เป็นช่วงที่ซีรีส์จากฝั่งใต้หวันพีคมาก รักใสใสหัวใจดวงอย่างนี้ สาวๆ ฝั่งไทยกรี๊ดลั่นหุ่่ม F4 จนบัดนี้ยังไม่ลืมนะ พอกันที่ฝั่งกระสุน 5 หุ่่มของไทยก็ดังมาก เล่นเอาสาวได้วันคลั่งไคล้ไม่แพ้กัน กับวงบอยแบนด์ชื่อเต๋น ดราก้อนไฟว์ แม้ทุกวันนี้แต่ละคนจะแยกย้ายไปมีภารกิจแตกต่าง แต่หลายคนก็ยังคุ้นหน้ากันดีกับหนึ่งในนั้น เต๋า อติศร อรรถกฤษณ์ หรืออาจคุ้นหูว่าถ้าเรียกว่า เต๋า ดราก้อนไฟว์ จากผลงานละครที่นับเรื่องไม่ถ้วน นอกจากเขาจะทำหน้าที่นักแสดงได้ดีแล้ว ในฐานะคนรักสัตว์เขาก็ทำหน้าที่ได้ดีมากๆ เช่นกัน

*the tiny dog,  
'BIG' HEART*  
เต๋า ดราก้อน ไฟว์  
กับสองศรีชีว่าว่า



### แนะนำตัวก่อนเลย

"สวัสดีครับ ผมเต๋อ อติสร อรรถกฤษณ์ ถ้าย้อนถึงผลงานในอดีตเลย งานชิ้นแรกคือเพลงครับ ออกในนามดราโก้ไฟว์มา 3 อัลบั้ม แล้วก็ไปที่ได้หัวอื่นอีก 2 อัลบั้ม ร้องเพลงอยู่ประมาณสัก 5 ปี ก็เริ่มเข้าสู่วงการละคร ช่วงแรกๆ ยังมีไปออกงานเพลงอยู่เรื่อยๆ แต่พอหลังๆ ภาพเราเริ่มชัดเจนในด้านละครมากขึ้น ประกอบกับเพื่อนในวงก็ออกไปทำอย่างอื่นกัน มีรายการของตัวเองบ้าง ไปเล่นละคร ทำธุรกิจของตัวเองอะไรแบบนี้ครับ ต่างคนต่างไม่มีเวลา งานเพลงก็เลยห่างหายไปเลยครับ"

### สัตว์เลี้ยงประจำบ้าน

"ที่บ้านนอกจากจะเลี้ยงแมว ก็เลี้ยงน้องหมาครับ เป็นพันธุ์ชิวาว่า 2 ตัว อายุได้ 8 เดือน เป็นตัวใหม่ เพราะตัวเก่าเสียชีวิตไป คือเขาวิ่งออกนอกบ้านไป แล้วรถมาชนพอดี แล้วก็เสียชีวิต ฮัสก็อีกตัว เหตุผลที่เลือกเลี้ยงชิวาว่านี่ง่ายมาก คือ แฟนผมชอบครับ ชอบชิวาว่ามาก ชิวาว่าตัวเก่าที่เสียไปเขาก็กังวลใจ ก็พยายามหาตัวใหม่มาทดแทนให้ ซึ่งก็ได้ผลนะครับ"

### แนะนำสองศรีชิวว่า

"ตัวพี่ชื่อ ออบเชย ตัวใหญ่ มาเป็นตัวแรก แล้วอีกตัวมาทีหลังคือ กุ้ยช่าย อายุเพิ่งจะ 3 เดือน ตอนที่เลี้ยงออบเชยตัวเดียวเลี้ยงง่ายมากครับ แต่พอมีอีกตัวเข้ามา เขาเหมือนจะอึดจ้าน้อง เวลาที่เราไปอุ้มก็จะคอยกันทำนี่ก็ผ่านมาประมาณสองเดือนแล้วก็ยังหวงอยู่ ของเล่นทุกอย่าง จะต้องคอยคุม พอน้องจะมาเล่นก็ขู่ ต้องให้เบื่อก่อนกุ้ยช่ายถึงจะได้เล่น เขาจะหวงกับทุกคนที่เข้ามาหา มาเล่นกับตัวเล็กครับ แต่กับเรานี่จะออกอาการหนักมากหน่อย จะวิ่งเข้ามาชน เอาก้นมาสะบัดใส่หน้า คือจะเป็นแบบนี้ตลอดเลย"



### ความประทับใจที่นำมาฝาก

"ที่ผมประทับใจคือ ออบเชยที่เราเลี้ยงเขามาตั้งแต่ยังเล็ก พอหย่านมก็เอามาเลี้ยงเลย แล้วเขาก็จะติดเรามาก แล้วก็ติดแฟนด้วย เวลานอนก็จะนอนบนเตียง พอตอนหลังมีสองตัวปุ๊บ มันนอนบนเตียงด้วยกันไม่ได้แล้ว ค่อนข้างจะลำบากมาก อีกอย่าง คือผมเป็นภูมิแพ้ด้วย พอมีอาการขึ้นมาก ก็เลยต้องให้ไปนอนข้างล่าง เขาก็จะมาตะกุกข้างเตียงขอขึ้นมานอนด้วย ขอขึ้นไปเล่นบนเตียงด้วยหน่อย บางทีเราก็กินขึ้น แต่ว่าก็ให้น้อยที่สุด ไม่บ่อยเหมือนเคย แล้วออบเชยก็เป็นหมาตัวเมียตัวเล็กที่จะคอยระแวงระวังตลอดเวลา ถ้าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆ เขาจะเห่า จะวิ่งไปเช็คดู หรือถ้าพ่อแม่จะเดินไปไหน ก็จะวิ่งไปคอยดูแลให้ตลอดนะครับ คือตัวเล็กแต่ใจใหญ่อะไรอย่างงั้นเลย ในขณะที่อีกตัวหนึ่ง กุ้ยช่ายตัวเล็กเป็นตัวผู้ด้วยนะ ไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นหลับอย่างเดียวเลย"



“การดูแลเป็นพิเศษสำหรับหมาเล็ก มันค่อนข้างจะเซนซิทีฟมากครับ คุณจะต้องคอยดูแลในเรื่องสถานที่ที่ขಾಯุให้สะอาดด้วย เพราะเป็นหมาชอบเลียครับ สังเกตว่าพอเจออะไรจะชอบดม ชอบเลีย ใครกินอะไรจะขอกินด้วย เรื่องนี้ก็ต้องใจแข็ง ห้ามให้กินอาหารของคนเลยครับ มันจะช่วยยืดอายุเขาในระยะยาว”



“อยากให้ทุกคนพยายามเลี้ยงดูสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงของคุณไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามขอให้เลี้ยงดูด้วยใจ เราจะรักเราเมื่อเราให้ใจเขา เขาจะรู้สึกได้ว่าเรารัก แล้วคุณก็จะรู้สึกว่ามันเป็นความสุขในอีกรูปแบบหนึ่ง”

#### การดูแลในแบบฉบับเต๋อ

“ถ้าในเรื่องกายภาพของเขานี้ ก็จะเสริมด้วยน้ำมันปลาและลมอนเพื่อบำรุงขน เพราะเคยไปอาบน้ำมาครั้งหนึ่งแล้วขนร่วงครึบ ก็เลยให้น้ำมันตัวนี้ในการบำรุงขนให้เงางามขึ้น แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ไม่มีแอลกอฮอล์ที่จะไปทำร้ายผิวของสุนัขครับ คือพยายามเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารเคมีเลย”

#### แนะนำถึงคนที่อยากเลี้ยงชื่อว่า

“การดูแลเป็นพิเศษสำหรับหมาเล็ก มันค่อนข้างจะเช่นสุนัขที่พามาครับ คุณจะต้องคอยดูแลในเรื่องสถานที่ที่เขาอยู่ให้สะอาดด้วย เพราะเป็นหมาชอบเลียครับ สังเกตว่าพอเจออะไรจะชอบดม ชอบเลีย ใครกินอะไรจะขอกินด้วย เรื่องนี้ก็ต้องใจแข็ง ห้ามให้กินอาหารของคนเลยครับ มันจะช่วยยืดอายุเขาในระยะยาว แล้วก็ต้องอดทนต่อการเดินตามของเขา ไม่ว่าเราจะเดินไปไหน จะทำอะไร แม้ว่าเรากินข้าว เขาก็จะมาตะกุกขอกินด้วย ก็ต้องอดทน หลักๆ ที่ต้องระวังก็คือเรื่องอาหารกับความสะอาดที่อยู่ของเขานั่นแหละครับ เพราะมันมีผลต่อระบบลำไส้ อาจจะต้องเช็คอะไรได้ง่าย”



#### ในวันของเต๋อ กับสองชื่อว่า

“ในหนึ่งวันเขาจะตื่นเช้ากว่าผม แล้วก็จะต้องออกไปซัปดาห์ตอนเช้า เราก็จะเปิดประตูให้เขาออกไปทำธุระ เสร็จก็จะกลับเข้ามา ผมก็นอนต่อ นอนได้สักพักจะได้เวลาอาหาร ก็เป็นเวลาตื่นของผมแล้วละ ให้อาหารเสร็จตอนเที่ยงก็จะเป็นเวลาอนของเขา จนถึงบ่ายโมง ปายสอง เขาก็จะลุกขึ้นมาเล่นกันตลอด กัดกันเล่นกันเสียดัง ก็จะเป็นแบบนี้ไปถึงตอนเย็น ให้อาหารเสร็จ มันก็ได้เวลาอนแล้วครับ แต่ช่วงพีคคือจะไปตื่นกันตอนเที่ยงคืน ดีหนึ่ง แล้วเล่นกันแบบมีแรงเท่าไรใส่เต็มที่ รังกันคึกมาก เราก็ต้องเล่นครับ คือเราเองก็ติดเขาด้วย ไม่ว่าจะไปทำงานหรือไปที่ไหนที่สามารถพาไปได้ก็จะพาไปด้วย บางทีไปต่างจังหวัดก็พยายามหาสถานที่ที่อนุญาตให้น้องหมาเข้าไปได้”





**ฝากผลงานให้ติดตามกันบ่อย**

"ตอนนี้ก็มีผลงานละครเรื่อง สงครามเพลง แผนร้ายลงท้ายว๊ารัก แล้วก็ สลักจิต ของทางไทยทีวีสี ช่อง 3 ครับ ล่าสุดที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้คือเรื่อง มือปราบสายเดี่ยว ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเย็นทางช่อง 3 เหมือนกันครับ"

**กึ่งกายถึงคนเลี้ยงสัตว์**

"คือเรารับเข้ามาเลี้ยงแล้ว ก็อยากให้ทุกคนพยายามเลี้ยงดูสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงของคุณ ไม่ว่าจะ เป็นอะไรก็ตาม ขอให้เลี้ยงดูด้วยใจ เราจะรักเราเมื่อเราให้ใจเขา เขาจะรู้สึกได้ว่าเรารัก แล้วคุณก็จะรู้สึกว่า มันเป็นความสุขในอีกรูปแบบหนึ่ง"

**ขอขอบคุณสถานที่**

JerHigh Dog Park @Central Plaza Eastville



2. ใส่ลูกล้อเลื่อนลงในด้ามไม้ด้านที่จะใช้เป็นส่วนเปิด หรือจะใส่ไม้สก็๊ตก็ได้ อาศัยยกนิดหนึ่งแล้ววางก็ไม่ว่ากัน



**ฉบับเร่งรัด**

ถ้าตวบที่บ้านค่อนข้างซ้าวย เวลาอยากจะอึขึ้นมาอีกหามุมแสบจะสงบ (กว่าที่ๆ จัดเอาไว้ให้) จุดที่นางเลือกแล้วว๊าดคือชานพักบนชั้นสอง เฝยบและไร้คนสนใจ (จนกว่ากลิ่นจะโชย) เพื่อจัดการพฤติกรรมแบบรวดเร็วคือต้องห้ามขึ้น หาวัสดุเท่าที่จะหาได้แบบเร่งรัดและลงมืออย่างฉับไวกับ "ประตูล๊อคกันตวบปวอดอิ"

**HOW TO:**



1. นำไม้ทั้งสองท่อนไปมาร์คจุดกับเสาบันได ดูตำแหน่งที่จะใช้สายรัดพลาสติกคล้องระหว่างตัวประตูกับบันได โดยไม่ทำให้บันไดเสียหาย จากนั้นใช้สว่านเจาะรูตามจุดมาร์คให้ครบ

3. เชื่อมส่วนตะแกรงลวดกับด้ามไม้เพื่อเสริมโครงด้วยสายรัดพลาสติกให้แน่น แล้วจึงนำปรีดเข้ากับเสาบันได ตึงให้แน่น

**MATERIAL:**



1. ตะแกรงลวดชุบพลาสติก (เหลือจากทำกรง)
2. ไม้ 2 ท่อน (ประกอบซ้าย-ขวา)
3. เคเบิ้ล ไทล์ หรือสายรัดพลาสติก
4. ล้อเลื่อน (ถ้ามี)
5. สว่าน และดอกสว่านเจาะไม้
6. ปากกา (มาร์คจุด),
7. กรรไกร



**Note:** ประตูนี้ใช้เป็นการชั่วคราว ไม้มีความมั่นคงถาวร แต่จากการทดลองใช้ สามารถป้องกันหมาขึ้นไปรบกวนชั้นสองของบ้านได้ดี

**<- ใช้กันหมาไม่ให้ลงมาข้างล่างได้ด้วย!!!**



# แมงโก IS A DOG

เมื่อเอ่ยถึงพิทบูล จะนึกถึงสุนัขตัวโตๆ หุ่นล่ำ กล้ามใหญ่ เขี้ยวคม และหน้าดุขึ้นมาทันที มีหลายเรื่องราวที่ฝังในจิตใจให้เราารู้สึกว่าสุนัขสายพันธุ์นี้ “น่ากลัว” แต่ถ้าเรามองแค่เพียงมุมเดียวก็ดูว่านี่ไม่ใช่หมาที่น่าคบหา หากเปิดใจให้กว้างมองคนที่รักและเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์นี้มาเล่าสู่กันฟังก็จะรู้ว่า พิทบูลที่หน้าดุๆ บางทีก็ตั้งชื่อได้เหมือนกัน เช่นเดียวกับ หมาแมงโก สุนัขตัวโตที่จะมาแชร์ให้เราได้ว่าสุนัขพันธุ์นี้มีความน่ารักน่าสนใจแค่ไหน โปรดติดตามบรรทัดต่อไป

## ที่มาที่ไปของแมงโก

“ชื่อนี้ อัญชลี อินทสะอาด นะคะ เป็นเจ้าของแมงโก คือจริงๆ แล้วเนี่ย แมงโกได้มาตอนไปเจอเป็นลูกหมาที่หาตามฟาร์มนี้ล่ะค่ะ จริงๆ ก็ไม่เชิงฟาร์มเขาเป็นเจ้าของพิทบูล แล้วก็เลี้ยงตัวผู้กับตัวเมียที่นั่นพอมีลูก เลยไปดูที่บ้านค่ะ เห็นแล้วก็ถูกชะตา ชอบใจ เลยเอามา”

## เหตุผลที่ใจให้พันธุ์นี้

“ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเลี้ยงพิทบูลเลย แต่ว่าเป็นคนที่ชอบหมาตัวใหญ่ ก็เลยมองหาเป็นหมาพันธุ์ใหญ่ พอที่บ้านเพื่อนเลี้ยงพิทบูลก็ไปเห็นแล้วชอบ เมื่อก่อนเราจะเห็นภาพลักษณะพิทบูลเป็นหมาดุๆ กัดคน กัดเจ้าของ เพราะว่าเขาส่วนใหญ่ที่ออกมาจะเป็นแบบนั้น แต่พอไปเจอที่บ้านเพื่อน กับคนนี่มันโอเคมาก แล้วก็เลี้ยงด้วยกันกับหมาได้ แต่ถ้านอกบ้านก็เป็นธรรมดาที่เขาจะมีการเขม่นกันบ้าง พอเห็นว่าเป็นหมาตัวใหญ่แล้วมันก็ได้ดูอย่างที่เราคิด ถ้าหากเราเลี้ยงและได้อบรมฝึกฝน ก็คิดว่ามันก็เป็นหมาที่น่ารักพันธุ์หนึ่งเลยล่ะ”

## การฝึกฝนคือสิ่งสำคัญ

“ต้องบอกก่อนเลยว่า นี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่างหนึ่งของการเลี้ยงหมา คือไม่ได้ศึกษาเรื่องของสายพันธุ์มาก่อน แต่พอไปเห็นแล้วชอบ แล้วเลี้ยง แล้วถึงมาศึกษา ก็รู้ว่าพิทบูลเป็นหมาที่พลังงานสูงมาก ต้องออกกำลังกายเยอะมาก แล้วก็คนเลี้ยงต้องมีความเป็นเจ้าผู้ คือฝึกระเบียบวินัยให้เขาเยอะๆ สำหรับแมงโกไม่เคยเอาเข้าโรงเรียนไปฝึกเลย แต่จะใช้การฝึกด้วยตัวเองที่บ้าน คือหาความรู้เอง ทั้งจากอินเทอร์เน็ต หนังสือ อ่านแล้วก็ฝึกให้เขานั่ง ฝึกให้เขาคอยก่อนกินอาหาร ฝึกขอมือ แล้วทุกเย็นก็ต้องพาเขาไปเดินออกกำลังกาย เพราะว่าสุนัขพันธุ์นี้ถ้าไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าไปเบิร์นมันจะเกิดภาวะเครียด แล้วพอลอกมาข้างนอกมันก็จะเกิดอาการตื่นเต้นง่าย”

“แล้วอย่างที่บอกว่าแมงโกไม่เคยเข้าโรงเรียน เพราะเท่าที่รู้มานี้เนี่ย ตอนอยู่ที่โรงเรียนเขาทำได้ หลายคนพอเอากลับบ้านแล้วไม่ได้ทำต่อเนือง หมา ก็จะเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่คนเลี้ยงด้วยนี่แหละ ที่นี้พอไม่ได้เข้าโรงเรียนก็เลยมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่ต้องพามา คือ การเข้าฝูง คือลักษณะของพิทบูลนี้กับคนนะเขาโอเค เขาเฟรนด์ลี่ แต่สายพันธุ์เขาถูกบริดมาให้สู้กับวัวกระทิง สู้กับหมา ก็เลยต้องพามาเข้าสังคม ถ้าหากไม่เคยพาไปเข้าสังคมเลย

ไม่เคยเจอหมาตัวอื่นเลย เวลาพาไปไหนมันก็อาจมี ปัญหาตามมาได้”

“สำหรับกิจกรรมเข้าฝูงที่ต้องขออนุญาตเอ่ยถึง คุณหนึ่ง ซูเปอร์ด็อก ซึ่งเป็นนักปรับพฤติกรรมสุนัขที่จะ ให้สุนัขทุกตัวทุกสายพันธุ์มาเข้าสังคม มารวมกัน แล้ว ก็จะสอนในเรื่องของการเดินในสายจูง ซึ่งจำเป็นมากกว่า เดินยังไม่ให้หมาลาก อย่างเม่งก็ถ้าตื่นเต้นมากเขาก็ จะลาก มันก็มีเทคนิคว่าทำยังไง ต้องฝึกยังไง จริงๆ แล้ว คือฝึกเจ้าของนี่แหละ เพื่อจะให้ควบคุมหมาให้ได้ หรือ ว่าให้หมาอยู่ในสังคมได้ มันก็จะมีความหลายประเภทที่ แบบไม่ชอบหมาตัวเล็ก บางทีไม่ชอบหมาตัวใหญ่ พอ มาที่นี่แล้วก็จะได้ฝึก จะได้อยู่ร่วมกัน แล้วก็จะได้ฝึกให้ เจ้าของฝึกควบคุมสุนัขด้วยค่ะ”

### แฟนคลับของแมงโก้

“ณ ตอนที่หน้าเพจก็จะประมาณ 25,000 คือ แมงโก้นั้นคนจะรู้จักจากการที่เขาอยู่ในบ้านแล้วเขาเล่น กับป้าตี ซึ่งเป็นแม่บ้านที่หมู่บ้าน เขาเจอกันมาตั้งแต่ เล็กๆ ก็จะมาทักมาเล่นด้วยกัน คนเขาจะชอบในความ เป็นพิทบูลที่ดูเหมือนคุณ มันน่ารักป้าตีทุกวัน เล่นกับป้าตี แล้วเวลาเขาเล่นกันเขาก็จะมั่งมีมาก จนคนชอบแซว ว่าป้าตีเป็นเจ้าของ เป็นแม่ที่แท้จริงนะ พอหลังจาก มา เนี่ยก็จะมีคนชอบเวลาอยู่กับพี่แสบ พี่แสบเป็นแมวที่บ้าน ด้วยความที่เขาเป็นพิทบูลแต่เข้ากับแมวได้ ซึ่ง ก็ผิดจากลักษณะพิทบูลทั่วไป แต่ก็ต้องบอกว่าที่บ้านนะ มีแมวสี่ตัว แต่มีพี่แสบที่เข้ากันได้กับแมงโก้แค่ตัวเดียว ก็อยู่ที่นิสัยของหมาแมวด้วย อีกสามตัวที่เหลือ น้ำก็จะ ต้องแยกโซนออกจากกัน”

“ตั้งแต่เปิดเพจมาก็จะมีคนมาถามถึงการเลี้ยง พิทบูลเยอะมากค่ะ เหมือนน้ำเมื่อก่อนที่ไม่ได้ศึกษา สายพันธุ์มาก่อน ก็จะบอกกับทุกคนเสมอว่า ให้ถามตัวเอง ก่อนว่าเลี้ยงหมา อยากรู้อะไร อยากรู้อะไรอะไร เชี่ยล ถ้าเผื่อว่าอยากเลี้ยงหมาให้ศึกษาสายพันธุ์นั้นให้ดีกว่า ก่อนตัดสินใจเลี้ยง พิทบูลไม่ได้เหมาะกับทุกคน เพราะว่ามัน



ต้องการการออกกำลังกาย ต้องการการเบิร์น ต้องการ การฝึกวินัยเป็นอย่างสูง เพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าคนที่ไม่มี พื้นที่ ไม่มีเวลาอาจจะไม่เหมาะ น้ำอาจจะไม่ได้เป็น กูรูหรือผู้รู้อะไร แต่ก็อาศัยประสบการณ์จากการเป็น ผู้หญิงที่เลี้ยงพิทบูลที่พอให้คำแนะนำได้ค่ะ”

### ในวันกับแมงโก้

“ตื่นเข้ามา ก่อนอื่นเลย ก่อนที่น้ำจะไปทำงาน ก็ต้องให้เขาทำธุระของเขาให้เสร็จก่อน แล้วก็ให้ ออกกำลังกาย ในที่นี้อาจจะไม่ใช้การออกกำลังกายหนัก ก็จะเป็นการวิ่งรอบบ้าน เล่นกับเขา ทุกเช้ามาต้องฝึกวินัย คือการทบทวนสิ่งที่เรียน คือสอนกันเลยคะให้นั่ง ให้อภัย หรือว่าไม่ให้หวงของ หรือว่าฝึกความสัมพันธ์ ระหว่างหมากับเจ้าของ ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ โดยการ ใช้ขนมเป็นตัวช่วยในการสอน เสร็จแล้วพอน้ำไปทำงาน กลับมาตอนเย็น ระหว่างวันเขาก็จะอยู่ของเขาตัวเดียว สิ่งหนึ่งก็คือน้ำจะไม่ปล่อยให้แมงโก้อยู่ในบ้าน ถึงแม้ จะเป็นในรั้ว เพราะค่อนข้างจะเป็นห่วง รั้วที่บ้านจะเป็น รั้วที่เตี้ย แล้วความที่เขาพลังงานสูง แรงเยอะ มันอาจ จะมีสิ่งเร้าข้างนอกมันก็จะได้ ก็เลยต้องให้อยู่ในบ้าน พอ กลับถึงบ้านอันดับแรกก็ต้องฝึกอีก เพราะพอเรากลับ

“พิทบูลไม่ได้เหมาะกับทุกคน เพราะว่ามันต้องการ การออกกำลังกาย การเบิร์น ต้องการการฝึกวินัยอย่างสูง ถ้าคนที่ไม่มีพื้นที่ ไม่มีเวลา ก็อาจจะไม่เหมาะ”



มาเขาจะตื่นตื่นดีใจ จะกระโจนใส่ ก็ต้องมีการฝึกอีก ว่าทำยังไงไม่ให้เขากระโจนใส่ เพราะหมาแรงเยอะต้อง ให้เขาสงบก่อน ค่อยเข้าไปทักทายเขา ตอนเย็นของ ทุกวันจะต้องพาไปเดินไปวิ่งประมาณสองกิโล ถ้าฝนตก เขาก็จะรอ สี่ทุ่มห้าทุ่มถ้าฝนหยุดตกก็ต้องออกไปวิ่ง ไม่ ขาดแม้แต่วันเดียว พอวิ่งเสร็จกลับมาค่อยมากินข้าว”

“หลังจากกินข้าวก็จะล้างเท้า เช็ดตัว แล้วก็เตรียม นอน แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีโอกาสได้พามาข้าง นอก อย่างมาเข้าฝูงก็จะเป็นวันอาทิตย์ตอนเช้า”

### เรื่องน่าเศร้าของแมงโก้

“คือเห็นอย่างนี้คนเขาจะดูว่าเขามีนะ ติ่งต่องๆ ปกติแล้วแมงโก้จะมีเรื่องให้หนักหนาเยอะ อย่างเช่น กลัว เรื่องการเช็ดหู เห็นตัวใหญ่อย่างนี้คะ เห็นคอตตอนบัด ไม่ได้เลย เห็นแล้วเขาจะต้องหนี แล้วก็ถ้าพูดคำว่า เช็ดหูเมื่อไรเนี่ยเขาก็จะสะดุ้งโหยง แล้วเขาก็จะมา สะกิด เหมือนกับว่าไม่เอานะ กับอีกเรื่องคือ เป็นหมา ที่กรนได้หนักมาก กรนเสียงดัง หลับสบาย หลับง่าย แล้วก็เป็นหมาไฮเปอร์จริงๆ บุคลิกเขาเห็นดูๆ แบบนี้ แต่ว่ากับเจ้าของ กับคนที่สนิทด้วยเขาจะเป็นหมามีนๆ ต้องลองไปติดตามในเพจ “หมาแมงโก้” กันดูนะคะ”

# FINDING DORY

## พจนานุกรมดอรี่ขี้ลืม



หกเดือนหลังจากเหตุการณ์ในภาพยนตร์เรื่องแรก จู๊ๆ ดอรี่ ก็เกิดลระเมอถึงความทรงจำในวัยเด็กของเธอขึ้นมา บางสิ่งบางอย่างของความทรงจำที่เกี่ยวกับ the jewel of Morro Bay แคลิฟอร์เนีย ดอรี่พร้อมกับเพื่อนซี้ออกจากภาคแรก นีโมและมาร์ลินร่วมกันออกเดินทางเพื่อตามหาครอบครัวของเธอ จนกระทั่งการเดินทางมาถึง Monterey Marine Life Institute ที่ซึ่งเธอได้พบกับ เบสีย์ วาฬเบลลูก้าสีขาวยักษ์ ตัวใหญ่ เคนนี่ ฉลามวาฬ และแองค์ ปลาหมึกยักษ์ซึ่งกลายมาเป็นไกด์ให้กับเธอ มาช่วยกันเป็นกำลังใจและลุ่นไปกับดอรี่ปลาขี้ลืมว่าเธอจะได้พบกับครอบครัวอย่างที่หวังไว้หรือไม่ ในโรงภาพยนตร์

**หมวดหมู่:** PG | Animation, Adventure, Comedy  
**อำนวยการสร้าง:** Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures  
**ผู้กำกับ:** Andrew Stanton, Angus MacLane  
**นักแสดงและพากย์เสียง:** Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Kate McKinnon

### BOOK 'Must Read'



#### Marley & Me

ฉบับภาษาอังกฤษ

ผู้เขียน John Grogan

สำนักพิมพ์ HarperCollins

(US)

หนึ่งในสุดยอดอัตชีวประวัติชาวขายดีของ New York Times ที่ภายหลังถูกนำมารวมเล่มเป็นหนังสือบอกกล่าวถึงชีวิตและความรักของครอบครัว Grogan และสุนัขที่เลวร้ายที่สุดในโลก ทั้งพฤติกรรมไม่ดีและการทำลายล้างของมาร์เลย์นำมาซึ่งปัญหาตึงเครียดมากมาย แต่กระนั้นความผูกพันกว่า 13 ปีก็ทำให้คนในครอบครัวได้เรียนรู้ที่จะยอมรับในความเป็นมาร์เลย์ จบจบจนถึงวาระสุดท้าย

DID YOU KNOW?



## If you love dogs like Baby, DON'T DO THAT!

### ถ้าคุณรักหมาเหมือนลูก 'อย่าทำแบบนี้'

ถูกทำลาย มีอาการซึม อาเจียน ปวดท้อง ปัสสาวะมีสีเข้ม เหงือกบวมมีสีคล้ำ น้ำลายไหลยืด และอาจตายได้ใน 2-4 วัน

**ตัวเหม็น:** ใช้แชมพูสระผมของคน  
เมื่อเจ้าตูบไปเล่นขนระหว่างทริป (แบบไม่ได้ตั้งตัว) และไม่ได้เตรียมแชมพูของสุนัขไปด้วย การแก้ปัญหามเฉพาะหน้าแบบง่าย ๆ คือใช้แชมพูสระผมของตัวเองนี่ละ เช็ดตัวเสร็จสรรพกลิ่นหอมผุย  
จากนั้นในสองวันถัดมา เจ้าตูบมีอาการคันอย่างรุนแรง ผิวหนังมีผื่นแดง ขนร่วงเป็นกระจุก เกาไม่หยุด เกาตลอดเวลา มีอาการแสบผิวหนัง นั่นเป็นเพราะผลจากแชมพูสระผมของคุณ ไม่ใช่เพราะอากาศร้อน หรือเห็บหมัด เนื่องจากผิวหนังของคนกับสุนัขมีค่าความเป็นกรดต่างไม่เท่ากัน แชมพูของคนมีผลทำให้ผิวหนังสุนัขขาดความสมดุล และโครงสร้างผิวเสียหาย ก่อให้เกิดโรคผิวหนังตามมา อาจต้องรักษาในระยะยาวเลยทีเดียว

กระดูกไก่ดิบๆ หรือที่เรียกว่า BARF แต่กับกระดูกประเภทที่ทำสุกแล้วส่วนใหญ่ทำให้กระดูกกรอบเมื่อแตกจะหักเป็นเสี้ยวแหลม ทิ่มแทงได้ตั้งแต่ปาก ถ้าออกกระเพาะอาหาร ลำไส้ เกิดเป็นบาดแผลภายใน และนำไปสู่ความตาย หลีกเลี้ยงกระดูกหมู กระดูกวัว กระดูกไก่ต้มสุกจะดีต่อสุขภาพเจ้าตูบมากกว่านะ

**ไม่ให้ช็อคโกแลต:** แต่ให้ขนมที่มีส่วนผสมของโกโก้  
เป็นพฤติกรรมปกติถ้าสุนัขจะชอบขอทุกอย่างที่เรากิน ไม่ว่าจะอาหาร น้ำดื่ม ขนม และเมื่อเขาได้รับมันจะแสดงท่าที่ชื่นชอบและโปรดปรานมากเป็นพิเศษ จนทำให้เจ้าของหมอดคิดไปเองไม่ได้ว่าหมาของเราชอบกินเจ้านี่นี่เอง สุดท้ายมันก็กลายเป็นของกินเล่นของเจ้าตูบไปซะเลย รวมถึงขนมเค้กต่างๆ ของคุณด้วย

จริงๆแล้วคุณเคยได้ยินว่าช็อคโกแลตเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงแต่การเปลี่ยนไปให้เค้กเรดเวลเวท หรือคุกกี้ไว้ท์ช็อคชิพก็ไม่ได้แตกต่าง เพราะส่วนผสมในขนมเหล่านี้มีฝงโกโก้อยู่ด้วย ซึ่งช็อคโกแลตก็ทำจากผลโกโก้ และมีสารธีโอโบรมีน และคาเฟอีน ที่ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางและระบบไหลเวียนโลหิต หากสุนัขกินเข้าไป จะทำให้หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง เกิดอาการกระวนกระวาย ตื่นตัวมากกว่าปกติ หากปริมาณมากเกินไปอาจทำให้หายใจหอบ ปัสสาวะมาก คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย กล้ามเนื้อกระดูก และชักได้

มันก็ไม่ผิดอะไร ถ้าคุณเลี้ยงสุนัขตัวแล้วให้ความรักกับมันอย่างเต็มที่ เราออกจะยินดี ถ้าเจ้าตูบจะได้ครอบครัวที่ดี แต่...บางคนก็รักหมาเหมือนลูก แล้วปฏิบัติต่อหมาด้วยการให้สุนัขใช้ข้าวของ ผลิตภัณฑ์และอาหารแบบเดียวกับคน สำหรับคุณมันก็อาจดูแฟร์ๆ แอร์ๆ กัน แต่มันเป็นการทำร้ายเจ้าตูบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสุขภาพ

**หมาป่วย:** ให้อาหารตามออ  
เมื่อสุนัขมีอาการซึม เบื่ออาหาร อาเจียนเล็กน้อย ความกังวลทำให้คุณบิเลี้ยวเล็กๆ ของยาพาราเซตามอลทำให้เขากิน เมื่อเขาตื่นพร้อมอาการดีขึ้นเพียงเล็กน้อยคุณก็พึงใจว่ายาตัวนี้ใช้ได้ผล...จริงหรือ?  
จริงๆ แล้วยาพาราเซตามอลก็ใช้ได้ แต่ปริมาณการให้ที่เหมาะสมต้องคำนวณตามน้ำหนักของสุนัขคือ 10 มก./กก.จากยาพาราฯ 1 เม็ดคือ 500 มก. คุณจะแน่ใจกับการชั่งตวงวัดได้อย่างไรว่าได้สัดส่วนที่ถูกต้อง หากสุนัขได้รับพิษจากยาเกินขนาดจะมีผลให้ตับ

**เพิ่มแคลเซียม:** โดยให้กินกระดูกไก่  
บางครั้งเจ้าของหมาก็อยากเสริมแคลเซียมให้สุนัขด้วยการซื้อซื้อไก่หลายๆ ชิ้น แล้วใช้การทุบพอบุบใส่ชามอาหารให้เจ้าตูบกิน ด้วยความเชื่อส่วนตัวเมื่อเห็นหมาแทะกระดูกแล้วเพลิน ดูจะมีความสุข ก็เลยบรรจุกินเข้าเป็นเมนูประจำเสียเลย  
จริงๆ เราก็ไม่อยากจะแย้งว่าทำไมจะกินกระดูกไก่ไม่ได้ เพราะถึงแม้มันจะเล็กและมีไขมันน้อยแต่มันมีความมัน เคี้ยวได้ไม่อันตรายมากนัก ถ้ามันเป็น





**SO CAL CORGI BEACH DAY 2016**

สุนัขสายพันธุ์เวลช์ คอร์ก็้นน่ารัก และเจ้าของรวมตัวในงานประจำปีครั้งที่ 5 So Cal Corgi Beach Day ที่หาดฮันติงตัน แคลิฟอร์เนีย โดยในปีนี้มีคอร์ก็้เข้าร่วมงานกว่า 700 ตัว เมื่อเทียบกับเหตุการณ์ครั้งแรกในปี 2012 ที่มีเพียงคอร์ก็้ 15 ตัว

Corgi Beach Day ไม่ใช่แค่งานชุมนุมคนรักสุนัขสายพันธุ์นี้เท่านั้น แต่ยังมีกิจกรรมการแข่งขันเครื่องแต่งกายและอื่นๆ อีกด้วย



**STAR WARS PUG CRAWL BREAKS RECORDS**

งาน Pug Crawl จัดขึ้นทุกปีที่พอร์ตแลนด์ เป็นงานที่รวบรวมกลุ่มคนรักและเลี้ยงสุนัขพันธุ์ปูกมาร่วมเดินขบวนพาเหรดเพื่อทำลายสถิติในแต่ละปี โดยปีนี้งานถูกจัดขึ้นเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ด้วยทีมงานสุดล้ำว่า "Star Wars: The Pug Awakens" นอกจากจะมีฝูงชนเข้าทำลายสถิติกว่า 2,200 คนและปูกอีกร่วม 800 ตัว การสร้างสรรค์ชุดแฟนซีทั้งเจ้าของและสี่ขาของพวกเขาได้น่าตื่นตาไปด้วย เพราะในงานนี้มีทั้ง เจ้าหญิงเลอา โยดาร์ Ewoks โอปี้วัน เคโนปี คาร์เทเวเตอร์ ฮันโซโล และอื่นๆ ทั้งเป็นยาน X-Wing BB8 หรือแม้กระทั่งกล่องอาหารกลางวัน งานนี้คงต้องยกความเป็นเจ้าไอเดียให้กับเจ้าของเหล่าปูกเขาละ



**Flexi-Fix**

Dog Treats with Glucosamine & Chondroitin

Made with Real Chicken Meat

- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat

" ยับยั้งการอักเสบของข้อเสื่อม "

รักษาเนื้อที่เก่า เสริม Glucosamine และ Chondroitin ซึ่งเป็นสารอาหารจำเป็นต่อการสร้างกระดูกอ่อนและรักษากระบวนการสังเคราะห์ของกระดูกอ่อนให้มีความยืดหยุ่นและฟื้นตัวเร็ว นำมาเชื่อมประสานด้วยดีเอชเอ เพื่อช่วยลดการอักเสบของข้อเสื่อม

เสริมระบบประสาท เฟล็กซ์ ฟิซ เป็นประโยชน์ ช่วยบำรุงกระดูก เสริมต่อให้แข็งแรง ลดความเสี่ยงของโรคข้อเสื่อม บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อข้อเสื่อม



**กลูโคซามีน**  
สารอาหารจำเป็นต่อการสร้างกระดูกอ่อน รักษาเนื้อที่เก่า เสริม Glucosamine และ Chondroitin ซึ่งเป็นสารอาหารจำเป็นต่อการสร้างกระดูกอ่อนและรักษากระบวนการสังเคราะห์ของกระดูกอ่อนให้มีความยืดหยุ่นและฟื้นตัวเร็ว นำมาเชื่อมประสานด้วยดีเอชเอ เพื่อช่วยลดการอักเสบของข้อเสื่อม

**คอนดรอยติน**  
สารอาหารจำเป็นต่อการสร้างกระดูกอ่อน รักษาเนื้อที่เก่า เสริม Glucosamine และ Chondroitin ซึ่งเป็นสารอาหารจำเป็นต่อการสร้างกระดูกอ่อนและรักษากระบวนการสังเคราะห์ของกระดูกอ่อนให้มีความยืดหยุ่นและฟื้นตัวเร็ว นำมาเชื่อมประสานด้วยดีเอชเอ เพื่อช่วยลดการอักเสบของข้อเสื่อม



จำหน่ายแล้ววันนี้...  
โรงพยาบาลสัตว์และคลินิกทั่วประเทศ



ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
(Call Center 02-681-2329)



www.jerhigh.com  
FB: pet lover by jerhigh



# มีท แอส มีลส์ โฮลลิสติก

## ความนุ่มอร่อยใหม่! สายพันธุ์ไหน ก็เชลพีความสุข ร่วมกันได้



- บำรุงผิวหนังและขนให้ทำงาน
- ยับยั้งการเสื่อมของข้อต่อ
- เสริมความสมดุลระบบทางเดินอาหาร
- ดูดซับกลิ่นมูลให้ลดลง
- เสริมระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย

### แฮร์ความสุขได้ทั้งเจ้าและคุณ แบบไม่มีตกเกรด ด้วยนวัตกรรมใหม่ของอาหารสุนัขระดับพรีเมียม...มีท แอส มีลส์ โฮลลิสติก

ความนุ่มอร่อย ที่อุดมด้วยคุณค่าครบถ้วน ทั้งวิตามิน แร่ธาตุ และสารอาหารที่จำเป็นสำหรับสุนัข เพื่อการเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง บำรุงกระดูกจากเนื้อสัตว์ที่คัดคุณภาพสูง พักพิงในกรรมวิธีการผลิตที่ปลอดภัยทุกขั้นตอน ไร้ทุกเม็ดของสุนัขตัวโต รับกับความนุ่มอร่อย และมีสุขภาพดีอย่างแท้จริง มีท แอส มีลส์ โฮลลิสติก สุดยอดอาหารสุนัขชั้นเลิศ เพื่อความสุขระดับพรีเมียมร่วมกัน เพราะเจ้าเอนบี คุณก็เอนบี

มีท แอส มีลส์ โฮลลิสติก....อร่อยนุ่ม เต็มคุณค่าเนื้อแท้

